

ภาพแห่งความประทับใจ

ภาพมวลมหาประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอร่าม ประชุมพร้อมกันที่ลานพระบรม-



รูปทรงม้า เพื่อจุดประสงค์เดียวกัน คือ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพรักแห่งปวงชนชาวไทย นับเป็นภาพแห่งความสวยงามที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งในรอบปีที่จะหาดูได้ไม่ถ่ย่ายนัก

การประชุมพร้อมแห่งมวลมหาประชาชน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ณ ครานี้ ย่อมแตกต่างจากการประชุมของประชาชนนคราก่อนๆ แม้อย่อนไปเพียงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ก็สัมผัสความแตกต่างได้ชัด

ความแตกต่างด้านอารมณ์ความรู้สึกของผู้มาชุมนุมเมื่อสัปดาห์ก่อนกับวันนี้ย่อมมีความแตกต่างกัน การชุมนุมในวันนั้น มีแต่ความเครียด ความวิตกกังวล ความกลัว การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีฝ่ายเจ้าหน้าที่ มีฝ่ายล้มรัฐบาล และฝ่ายรัฐบาลที่ต้องรับมือ มีผู้สั่งการ มีผู้บงการ มีผู้ลงมือกระทำการ ไม่มีมิตรภาพ ไม่มีคุณภาพอ่อนโยนใดๆ เหลือ ให้แก่กันระหว่างฝ่ายรัฐบาลและผู้มาขับไล่รัฐบาล ลงท้ายแทนที่ผู้ชุมนุมจะชุมนุมเพื่อขับไล่รัฐบาล ก็กลายเป็นมาชุมนุมให้รัฐบาลขับไล่กลับไปบ้านใครบ้านมัน โชคดีที่มีแต่ผู้บาดเจ็บแต่ไม่มีผู้ล้มตาย

แต่การประชุมของประชาชน ณ ที่เดียวกัน แต่มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน คือ ประชุมกันเพื่อมาอวยพรแก่บุคคลที่ตนรักและเทอดทูนมาตลอดชีวิต จึงมีอารมณ์ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย ไร้ความวิตกกังวล ไม่มีการแบ่งฝักฝ่ายแต่อย่างใด ไม่มีความเกลียดชัง ไม่มีความโกรธแค้นที่จะต้องเดินหน้าเข้าหาหันกันแต่อย่างใด ไม่มีใครจ้างวานหรือบงการให้มาชุมนุม แต่หัวใจแห่งความจงรักภักดีเป็นผู้เชิญชวนให้เดินทางมา แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี อันเป็นพลังแห่งความสงบเยือกเย็น ใครได้พบเห็นแล้วชื่นใจ

ปีนี้ทางสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวน(ไม่ได้บังคับ)ให้พสกนิกรที่เดินทางมาร่วมถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สวมเสื้อสีเหลือง



ซึ่งหมายถึงสี่แห่งศาสนาอันเปล่งประกายแห่งสันติภาพ หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นสี่แห่ง



ธรรม อันนำมาจากสี่แห่งธง
ธรรมจักรของพระพุทธศาสนา
นั่นเอง

ประชาชนผู้ฝึกไปในธรรม
สวมเสื้อสีเหลืองที่เป็นสัญลักษณ์
แห่งธรรม มาถวายพระพรแต่

พระราชผู้ทรงธรรม ซึ่งเคยประกาศพระราชปณิธานเอาไว้ว่า เราจะครองแผ่นดินโดย
ธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนชาวสยาม

ภาพแห่งความเป็นธรรมครั้งนี้จึงเป็นภาพที่น่าประทับใจอีกภาพหนึ่งที่หาดูได้ไม่
ง่ายนัก

ณ ชุมนุมใดมีธรรม ชุมนุมนั้นต้องมีความสงบและมีความสุข

ประชาชนที่ชุมนุมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา ล้วนมีแววตาที่เปี่ยมสุข
และปิติที่ได้เห็น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์และได้ฟังพระสุรเสียง
ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาตรัส
แต่เรื่องความรักและความ



สามัคคี ทรงปลุกเร้าให้คนไทยทุกคนมีความหวังว่า ประเทศชาติจะรอดพ้นภัยอันตรายต่างๆ ได้ก็เพราะคนในชาติมีความสามัคคีและเมตตาต่อกันอย่างนี้

ที่ประชุมอันยิ่งใหญ่ เนื่องเนิ่นยาวไกลสุดลูกหูลูกตานี้ เป็นภาพแห่งการแสดง ความเมตตาและสามัคคี

ย้ำอีกที แผ่นดินนี้จะนำอยู่ถ้ามวลมหาประชาชนทุกคนตระหนักถึง ความรักและสามัคคีแล้วช่วยกันรังสรรค์คุณธรรมข้อนี้ให้มีประจำใจและกระจายกว้างไกลออกไปทั่วทุกหย่อมหญ้าของประเทศ เมืองไทยจะกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน น่าศึกษาและปฏิบัติธรรมเมืองหนึ่งของโลกทีเดียว

อยากจะเรียกว่า การชุมนุมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นการชุมนุมอย่างสงบ เปี่ยมล้นด้วยปีติและสุขอันบริสุทธิ์ ปราศจากอาวุธ ปราศจากคนที่มีอกุศลจิต ประปน คนที่ไปร่วมถวายพระพรในหลวงจึงเป็นคนไปดีและมาดีด้วยกันทุกคน

พระบารมีแห่งทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแผ่ไพศาลไปกว้างไกลยิ่งนัก แม้แต่คนที่เคยแสดงความก้าวร้าวก้าวล่วงในพระองค์ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ก็ยังเปลี่ยนใจมาถวายพระพรกันทั่วหน้า นี่กรรมที่กล่าวกันว่า ผู้ทรงธรรมย่อมเปลี่ยนความเกลียดชังเป็นความรัก เปลี่ยนก้อนอิฐเป็นดอกไม้ได้

คนที่สับสนต่อคำถามที่ว่า ประเทศไทยควรมีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ คงจะได้คำตอบจากภาพนี้แล้วบอกกับตัวเองด้วยความมั่นใจไม่ลังเลต่อไปว่า ประเทศไทยควรมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่ง หากจะมีคำถามจากหัวใจถามต่อไปว่า มีไว้

เพื่ออะไร ก็ตอบด้วยความมั่นใจว่า มีไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งปวงชนชาวไทย เพื่อประสานสมานใจคนไทยที่แตกร้างเพราะแรงแห่งอคติของนักการเมืองผู้มักใหญ่ใฝ่สูง ให้กลับมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน



เสื่อสี่เหลี่ยมที่ผู้ชุมนุมสวมมาชุมนุมในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมานี้จึงมีใช้ดีแห่งการแบ่งแยก

แตกร้างเพื่อสร้างความขัดแย้ง แต่เป็นสีแห่งความสมัครสมานสามัคคีที่บอกว่า ธรรมะเท่านั้นที่จะหลอมใจไทยที่แตกกระจายให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้โดยการนำของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรม

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555

วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

เวลา 14.54 น.



ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาและวัดลอยฟ้า

www.buddhapanya.org & www.skytemple.org